

Số: 68/BC-BKTXH

Tuần Giáo, ngày 09 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THẨM TRA

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc QP-AN năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2024

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban KT-XH HĐND huyện chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND huyện thẩm tra báo cáo “Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2024”. Trên cơ sở số 856/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện; báo cáo phối hợp thẩm tra của các Ban HĐND huyện¹; ý kiến của các thành viên Ban KT-XH HĐND huyện. Ban KT-XH báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Về tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023.

1. Những kết quả đạt được.

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện cơ bản nhất trí với những đánh giá những kết quả đạt được theo báo cáo của UBND huyện trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, báo cáo được xây dựng công phu, chi tiết; các nhận định đánh giá cơ bản đã bám sát Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện và các Nghị quyết liên quan, sát với tình hình thực tế của huyện hiện nay; Ban tiếp thu tối đa các ý kiến tại cuộc họp Ban thường vụ huyện ủy, Ban Chấp hành đảng bộ huyện, các Ban HĐND huyện. Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất một số kết quả nổi bật như trong báo cáo của UBND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhận thấy:

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh của nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện ta thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như: Cơ chế, chính sách; nguồn lực đầu tư; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định; thiên tai, lũ lụt..diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trên địa bàn huyện.

Song với sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ, hướng dẫn của các sở, ban, ngành tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Huyện ủy; sự đồng hành, chủ động tích cực và giám sát chặt chẽ,

¹ Báo cáo số 34/BC-BPC ngày 06/12/2023 của Ban Pháp chế và báo cáo số 227/BC-BDT ngày 06/12/2023 của Ban dân tộc, HĐND huyện về phối hợp thẩm tra “ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2024”.

hiệu quả của HĐND huyện, các ban HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể huyện; sự đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cơ sở; sự chung tay ủng hộ của nhân dân và các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài huyện. UBND huyện đã bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương, của tỉnh, của huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, linh hoạt và đồng bộ các giải pháp toàn diện trên nhiều lĩnh vực; dự ước cả năm các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện; Ban Kinh tế - Xã hội nhấn mạnh thêm kết quả thực hiện một số lĩnh vực, cụ thể là:

Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng được triển khai thực hiện có hiệu quả cao, nhận được sự đồng thuận cao của cử tri và nhân dân; thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu kế hoạch; công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, đời sống đồng bào Dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, phát huy vai trò của các chức sắc, tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Ban KT-XH cơ bản nhất trí với tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo và thống nhất thống nhất nhận định là:

- Tiến độ triển khai Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm (cơ bản hoàn thành công tác đo đạc ngoài thực địa).

- Kết quả triển khai giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 còn thấp (đạt 59,5%); giải ngân nguồn vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia còn thấp (đạt 52,4%).

- Công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công của một số công trình còn chậm như: Trung tâm GDNN và GDTX; Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo; Trường THCS thị trấn Tuần Giáo...

- Tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định như: mua bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội². Công tác kiểm tra ở cơ sở của một số cơ quan chuyên môn cấp huyện và việc tự kiểm tra, phát hiện sai phạm trong nội bộ các cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, chủ yếu qua đơn tố cáo hoặc khi có cơ quan chức năng thực hiện điều tra mới phát hiện.³

3. Một số vấn đề thống nhất

² Năm 2023, một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội diễn biến phức tạp, đã xảy ra 24 vụ (trong đó: giết người: 01 vụ, cướp giật tài sản: 02 vụ; cố ý gây thương tích: 03 vụ; trộm cắp tài sản: 12 vụ; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản: 01 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản: 02 vụ; đánh bạc 02 vụ; gây rối trật tự công cộng: 01 vụ). Tội phạm pháp luật về ma túy 195 vụ, 213 đối tượng (tăng 05 vụ, 11 đối tượng so với cùng kỳ 2022); khởi tố 153 vụ, 168 bị can (tăng 48 vụ 60 bị can so với cùng kỳ 2022). Tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường 33 vụ, 29 đối tượng (tăng 24 vụ, 20 đối tượng so với cùng kỳ 2022). Khởi tố, điều tra xử lý tội phạm 210 vụ, 235 bị can (tăng 73 vụ, 97 bị can so với cùng kỳ 2022).

³ Năm 2023 Công an đã điều tra, phát hiện, đề nghị khởi tố 01 vụ án, 02 bị can về tội tham ô tài sản tại xã Pú Xi và 01 vụ án, 01 bị can tại xã Mường Mùn (tham ô tiền hỗ trợ điện cho hộ nghèo, cận nghèo); khởi tố 01 vụ, bắt 02 đối tượng vì tội "Hủy hoại rừng" tại xã Ta Ma.

Tại cuộc họp mở rộng của Ban KT-XH với UBND huyện cùng các cơ quan, đơn vị liên quan ngày 09/12/2023. Ban KT-XH đề nghị UBND đánh giá sâu và giải trình, làm rõ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp; tài nguyên – môi trường; văn hóa, giáo dục; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quốc phòng – an ninh; đền bù GPMB các chương trình dự án; việc giải ngân các Chương trình MTQG.... Các ý kiến trên đã được Lãnh đạo UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự họp tiếp thu, giải trình, làm rõ và bổ sung vào dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

4. Đề nghị của Ban KT-XH

* Để có cơ sở cho đại biểu xem xét, cho ý kiến, Ban đề nghị UBND huyện báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung sau:

- Một số chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp chưa đạt kế hoạch (*diện tích cây lương thực: lúa, ngô*).

- Tiến độ thực hiện Kế hoạch 2783/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn chậm (*đạt 79% KH*).

- Việc triển khai thực hiện nguồn vốn Chương trình MTQG (*trong báo cáo đề nghị hủy bỏ vốn: 17.329,6 triệu đồng*)?

* Ngoài ra, Ban đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, đối chiếu số liệu tại các biểu kèm theo báo cáo để phù hợp với Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, nghị quyết Huyện ủy, nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo chính xác, thống nhất giữa các báo cáo trình tại kỳ họp.

II. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế-Xã hội, đảm bảo Quốc phòng- An ninh năm 2024

Ban KT-XH HĐND huyện cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024 đã nêu trong báo cáo. Ban đề nghị UBND huyện, các cơ quan, đơn vị cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc đã được xác định và tiếp tục có những chương trình, kế hoạch cụ thể linh hoạt thực hiện tốt những giải pháp đã nêu trong báo cáo và quan tâm một số nội dung trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH, thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; giữ vững thương hiệu và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCP trên địa bàn.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, đặc biệt là các chương trình, dự án thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; linh hoạt, kịp thời trong việc đề nghị các cấp có thẩm

quyền xem xét, điều chỉnh, chuyển nguồn vốn (từ những dự án chậm tiến độ cho những dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm nhưng chưa được bố trí vốn).

- Thường xuyên đôn đốc và quyết liệt hơn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Chỉ đạo khắc phục, kịp thời những hạn chế, yếu kém, vi phạm đã được các đoàn giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chỉ ra tại các Báo cáo, Kết luận... Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của luật ngân sách.

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lý đất đai, công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy cháy rừng; phòng chống chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; củng cố hệ thống thủy lợi, các công trình phòng, chống thiên tai, công trình nước sinh hoạt trên địa bàn.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh công tác thông tin báo cáo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

- Tăng cường chỉ đạo nắm chắc tình hình, phòng ngừa và xử lý kịp thời hiệu quả các vấn đề bức xúc, phức tạp về an ninh, trật tự ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

- Nâng cao chất lượng việc tiếp công dân, giải quyết ý kiến kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo việc tiếp thu, giải quyết những ý kiến của công dân được thực hiện tốt ngay từ cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền địa phương.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về “Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2024”. Ban KT-XH trình HĐND huyện khóa XXI xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND huyện;
- TT.UBMTTQ huyện;
- LD UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN**



Quảng Văn Cường